

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่ 40 ฉบับที่ 154 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขัน

เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน และจักรยานเสือภูเขา วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเสริมสร้างความสามัคคี เนื่องในงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2555 สองกิจกรรม

กิจกรรมแรกคือ การแข่งขันเดิน-วิ่ง “ราชภัฏนครฯมินิมาราธอน ” ครั้งที่ 8 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เริ่มแข่งขันเวลา 06.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประเภทการแข่งขันมีทั้งประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. และประเภทฟันรัน ระยะทาง 3.5 กม. รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกเพศทุกวัย

วันเวลาและสถานที่รับสมัครมีดังนี้ วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.00-20.00 น. รับสมัคร ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.00-20.00 น. รับสมัคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 04.00 -05.30 น. รับสมัคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่สองคือการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา “ราชภัฏนครฯ เมาเท่นไบค์ ” ครั้งที่ 14 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ จัดในบ่ายวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการแข่งขันประเภทต่างๆ ทั้งชาย-หญิง ตั้งแต่อายุไม่เกิน 15 ปี ถึงรุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป สำหรับการรับสมัครจะรับก่อนการแข่งขันระหว่าง 09.00 – 12.00 น. ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสองกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-392040

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ข่าวจากสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจ้งผู้ประกันตนที่มีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล
ประจำปี 2555 สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล
(สปส.9-02) ได้ตั้งแต่ 4 มกราคมถึง 30 มีนาคม 2555

หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปลี่ยน
สถานพยาบาลใหม่ สามารถยื่นคำขอตามแบบเลือก
สถานพยาบาล ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ /
จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก และขอให้ผู้ประกันตน ถ่าย
สำเนาบัตร รับรองสิทธิฯ ฉบับเดิมไว้ก่อน เพื่อนำไปใช้
สิทธิรับบริการทางการแพทย์ในช่วงที่รอการเปลี่ยน
สถานพยาบาลใหม่ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้เดิม
สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล
สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จาก
สถานพยาบาลตามบัตรสิทธิฯเดิมได้จนถึง 31 ธันวาคม
2555

สัปดาห์นี้มีการสอนพิเศษ นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.และบัณฑิตศึกษา)

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสูตทุกภัย
ช่วงวันที่ 1-5 มกราคม 2555 และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอน
ของนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.และบัณฑิตศึกษา) เมื่อ
วันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่ 7-8 มกราคม 2555 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การเรียนการสอนนักศึกษาดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขอแก้ไข
สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนวันเสาร์-
อาทิตย์ที่ 28-29 มกราคม 2555 และปรับให้เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ใน ในวันเสาร์-
วันอาทิตย์ที่ 28-29 มกราคม 2555 แทน

สภาคณาจารย์ฯขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสาปฏิบัติธรรม

สภาคณาจารย์ฯและข้าราชการ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการสืบสาน โครงการ
พระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 85 พรรษา ณ วัดเขาเหล็ก อำเภอ
นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2555 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะให้แก่
บุคลากรทุกระดับให้มีความสุขในการปฏิบัติงานการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ ท่านใดสนใจร่วมกิจกรรม ลงชื่อได้ ณ
สำนักงานอธิการบดี สมักรโดยตรงที่ รศ.วิจิต สุวรรณ โนภาส หรือที่ ผศ.ดร.เกศริน มนูญผล ภายในวันที่ 26
มกราคม นี้

สื่อมวลชนฯให้การตอบรับร่วมงานแถลงข่าวกันดี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ได้จัดการ แถลงข่าว ในการจัดงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2555 เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา เวลา 13.00-15.00 น. ณ ร้านอาหาร วังเดิม (ข้างศาลากลางจังหวัด) อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ. นัทรชัย สุกระกาญจน์ อธิการบดี เป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมรับฟัง การแถลงข่าวตามเป้าที่ตั้งไว้ ต่างให้ความสนใจในกิจกรรมที่ได้นำมาแถลงข่าว พร้อมทั้งมีการซักถาม พุดคุย และมีข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชนในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อไป





บก.มหาชยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน, บก.พักเที่ยง ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชชา นนทโชติ
พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก่อภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิศรีพบกับมหาชยสารอดัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีเถาะ

สำเร็จลงด้วยดีสำหรับงานแถลงข่าวการจัดงานราชภัฏวิชาการประจำปี 2555 เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีท่านอธิการบดี และรองฯฝ่ายบริหาร เป็นผู้แถลงข่าว เจ้าภาพเป็นปลื้มที่พี่น้องสื่อมวลชนยังคงให้ความสนใจเข้าร่วมแถลงข่าวอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา งานนี้จะสำเร็จลงไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร รวมทั้งทีมงานการเงินที่อำนวยความสะดวกในเรื่องเงินทรองจ่าย ทั้งทีมงานของคุณหมอชัยนาท สวัสดิ์นฤนาท ที่ยกทีมงานของสถานีวิทยุเสียงมหาชัยไปช่วยกันเกือบยกสถานี

ผลต่อยอดจากการแถลงข่าวในครั้งนี้ เจ้าของสถานีวิทยุฯคลื่นต่างๆได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนของมหาวิทยาลัย ได้ไปประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมราชภัฏวิชาการ กันแบบจุใจ ต่อเนื่องจนถึงวันจัดงาน อาทิ คลื่นของคุณสุพจน์ เป้าประเสริฐกุล คุณศิริพร เรียงวารานนท์ (เอส เอส โปรโมชั่น) แม้กระทั่งคลื่นหลักของจังหวัด สวท.นครฯ อ.ส.ม.ท. นครฯ และ สทท.นครฯ และอีกหลายๆแห่งที่เปิดเวทีให้กันแบบกัลยาณมิตร แต่ต้องขอภัยที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้หมด ฉะนั้นหากท่านใดสนใจจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมในส่วนที่ท่านรับผิดชอบอยู่ ผ่านสื่อดังกล่าว ติดต่อโดยตรงได้ที่ ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีค่ะ

ส่วนงานนี้ก็จบไปหมาดๆ เช่นกัน นั่นคือโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปี 2555 ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีคณะจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากร ระยะเวลาที่ 1 ระหว่าง วันที่ 14-15 มกราคม 2555 ระยะเวลาที่ 2 วันที่ 21-22 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมศรีไพร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการดังกล่าวได้ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนได้หลายคนทีเดียว โดยเฉพาะกองนโยบายและแผน ยกพลมาทั้งกองและต่อเนื่องทั้ง 2 ระยะเวลา ต้องยกนิ้วให้และขอปรบมือดังๆ ในความมุ่งมั่นและตั้งใจเข้าฝึกอบรม รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ และคณาจารย์อีกหลายคนด้วย คาดว่านับแต่บัดนี้ไปบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย คงจะขับเคลื่อนงานในหน้าที่และงานประจำของตัวเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาศัยงานวิจัยเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้อย่างแน่นอน

สายตรงมาจากหัวหน้างานการเงินแจ้งว่า ได้เบิกเงินเดือนเดือนขึ้น 1 ตุลาคม 2554 ของลูกจ้างประจำและเบิกเงินตกเบิก ตั้งแต่ตุลาคม ถึงธันวาคม 2554 เข้าบัญชีเงินเดือนในเดือนมกราคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ขณะนี้ยังไม่มีการร้องเพลงรออีกอีกใจนะคะ

ขอแสดงความเสียใจกับ “ครอบครัวกมุท” ที่สูญเสียนายกาญจนะ กุมุท อายุ 27 ปี ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ รุ่นปีการศึกษา 2553 วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (กศ.บป.) ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 เจ้าภาพตั้งศพที่บ้านพักข้างวัดน้ำรอบ ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะฃาปนกิจศพวันที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 14.30 น. เมรุวัดพระเชียน ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ “มองโลกในแง่ดี สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิต” สวัสดิศรีค่ะ